

Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN 2017
Hội thảo Tập huấn về công bố thông tin trên Báo cáo thường niên
và các kênh thông tin đại chúng
Ngày 12/12/2017 tại Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Chương trình	
8.15 – 8.30	Đăng ký
8.30 – 8.40	Phát biểu Khai mạc <i>Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám Đốc Sở GD&ĐT Hà Nội</i>
8:40 – 9.00	Giới thiệu cập nhật về phương pháp đánh giá thẻ điểm QTCT ASEAN 2017 Khái quát chung về các chuẩn mực tốt Cải thiện công bố trên BCTN và các kênh thông tin đại chúng <i>TS. Nguyễn Thu Hiền, Chuyên gia tư vấn về QTCT của IFC</i>
9.00 - 9.45	Thông lệ tốt và các quy tắc QTCT về Quyền của Cổ đông (phần A)
9:45 - 10:30	Thông lệ tốt và các quy tắc QTCT về Đối xử Công bằng với Cổ đông (phần B)
10:30 - 10:45	<i>Nghỉ giải lao</i>
10:45 - 11:45	Thông lệ tốt và các quy tắc QTCT về các Bên có Lợi ích Liên quan (phần C)
11:45 - 13:15	<i>Chụp ảnh lưu niệm và Nghỉ ăn trưa (phục vụ tại Khách sạn)</i>
13:15 - 14:00	Công bố thông tin về Môi trường & Xã hội (E&S) <i>Ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ HTQT, UBCK Nhà nước</i> <i>Bà Nguyễn Thiên Hương, Chuyên gia phụ trách Chương trình E&S của IFC</i>
14:00 – 15:15	Thông lệ tốt và các quy tắc QTCT về Minh bạch và Công bố thông tin (phần D) <i>TS. Nguyễn Thu Hiền, Chuyên gia tư vấn về QTCT của IFC</i>
15:15 - 15:30	<i>Nghỉ giải lao</i>
15:30 – 17:00	Thông lệ tốt và các quy tắc QTCT về Trách nhiệm của HĐQT (phần E)
17:00	<i>Bế mạc</i>

Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (Vietnam Corporate Governance Initiative – VCGI) được đồng sáng lập bởi IFC, HOSE và HNX, với sự hỗ trợ của Ủy ban CKNN và SECO.



GIỚI THIỆU VỀ VCGI

Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) được ra mắt vào tháng 12 năm 2016 bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC). VCGI là một nỗ lực nhằm tăng cường sự hợp tác và nguồn lực để thúc đẩy việc thực hiện các thông lệ quản trị công ty tốt của doanh nghiệp Việt Nam. Hội đồng của Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam VCGI bao gồm 17 thành viên là các chuyên gia về quản trị công ty, đại diện của các cơ quan quản lý, các tổ chức và doanh nghiệp từ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

GIỚI THIỆU VỀ THẺ ĐIỂM QTCT ASEAN

Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực ASEAN được chính thức bắt đầu từ năm 2011 như một phần quan trọng trong Kế hoạch tổng thể của Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) hướng đến sự hợp nhất của khối ASEAN như một cộng đồng kinh tế chung thịnh vượng và lớn mạnh. Thẻ điểm hướng đến mục tiêu nâng tầm chuẩn mực quản trị công ty ở các doanh nghiệp ASEAN và giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về những doanh nghiệp có hệ thống quản trị công ty tốt, thông qua đó củng cố khả năng thu hút đầu tư, hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường vốn quốc tế.

Trong hơn bốn năm thực hiện Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực ASEAN, dự án đã thúc đẩy nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của quản trị công ty đối với nền kinh tế từng quốc gia và của khu vực và giúp các nhà đầu tư quốc tế hiểu hơn về các doanh nghiệp niêm yết trong khu vực ASEAN. Một trong những sự kiện nổi bật của dự án là Lễ trao giải Quản trị Công ty Khu vực ASEAN, diễn ra vào ngày 14/11/2015 tại Manila, Philippines, nhằm vinh danh các công ty niêm yết dẫn đầu về quản trị công ty trong khu vực.

Sau bốn năm thực hiện dự án, Hội đồng đánh giá Quản trị công ty ASEAN gồm 6 quốc gia tham gia dự án, đã cùng ngồi lại để điều chỉnh và cập nhật thẻ điểm cho phép các tiêu chí phản ánh được xu hướng phát triển toàn cầu và những cập nhật mới nhất trong Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế của G20/OECD. Quy trình và phương pháp đánh giá cũng được củng cố lại để tăng tính độc lập và độ tin cậy. Năm 2017 là năm đầu tiên Thẻ điểm mới cập nhật được đưa vào đánh giá.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO

Nhằm tăng cường nhận thức và hiệu quả cải thiện quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, IFC đã hỗ trợ Việt Nam tham gia Dự án Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN từ năm 2015. Một trong các hoạt động hỗ trợ quan trọng là phổ biến thông tin về phương pháp luận và phương pháp lập báo cáo đảm bảo các chuẩn mực QTCT của ASEAN cho doanh nghiệp niêm yết. Hội thảo này sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về phương pháp đánh giá của Hội đồng đánh giá Thẻ điểm ASEAN, các vấn đề nổi cộm có thể giải quyết được thông qua cải thiện công bố và minh bạch thông tin giúp cải thiện nhanh chóng và hiệu quả hình ảnh và chất lượng QTCT của doanh nghiệp.

Cải thiện Quản trị công ty đòi hỏi nỗ lực từ nhiều phía, đặc biệt từ Hội đồng quản trị, và các bộ phận phụ trách và có liên quan đến QTCT. Có nhiều khía cạnh của QTCT mang tính **chiến lược và trọng yếu**, đòi hỏi cần có vai trò đi đầu trong việc thiết kế khuôn khổ quản trị công ty tốt cho doanh nghiệp, thuộc vai trò và phạm vi trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Bên cạnh các khía cạnh trọng yếu này, **cải thiện công bố thông tin** là một chiến lược hiệu quả, nhanh chóng cho phép cải thiện hình ảnh về chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các nội dung tập huấn hướng đến hỗ trợ cải thiện hiệu quả, nhanh chóng việc công bố thông tin giúp cải thiện hình ảnh về chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp. Đối tượng phù hợp tham dự hội thảo là **thành viên HĐQT, thư ký công ty, cán bộ phụ trách quan hệ cổ đông, cán bộ phụ trách công bố thông tin.**

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ CHÍNH

Tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền, Chuyên gia tư vấn QTCT của IFC



Ts. Nguyễn Thu Hiền là thành viên nhóm Chuyên gia Quản trị công ty khu vực ASEAN trong Dự án Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN, một nỗ lực của Diễn đàn Thị trường tài chính ASEAN (ACMF) từ năm 2012, với hỗ trợ của ADB và IFC. Bà đã tham gia đánh giá Thẻ điểm Quản trị công ty của IFC trong các năm 2010-2012. Bà cũng làm việc với các tổ chức quốc tế trong Dự án Phát triển vùng kinh tế Khu vực sông Mekong, Phát triển hệ thống thông tin quản lý các doanh nghiệp Việt Nam.

Bà đã giữ vị trí Phó trưởng khoa Quản lý công nghiệp, Trường đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM từ 2009 đến 2013, và hiện đang là Giám đốc Chương trình Maastricht MBA tại Việt nam. Bà có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện tư vấn, nghiên cứu, đào tạo cán bộ điều hành về tài chính doanh nghiệp, quản trị công ty và thu tóm sáp nhập.

Bà tốt nghiệp Cử nhân Tài chính-Ngân hàng, ĐH Kinh tế Tp.HCM; nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Viện công nghệ Á Châu (Thái Lan); và bằng Tiến sĩ Tài chính từ Old Dominion University (Mỹ).

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đăng ký trước thứ Sáu, ngày **8/12/2017** với Ms. Lê Phan Hà My qua số +84 (0)24 3937 8766 | email: mle4@ifc.org